

**CHỈ THỊ**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**  
**về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp**  
**phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)**

-----

Hiện nay dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới đang có diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và đã lây lan ra 12 quốc gia trên thế giới. Ở nước ta đã ghi nhận 59 trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc vi rút Corona, hiện đang được xét nghiệm để chẩn đoán. Ở tỉnh ta có 01 bệnh nhân nữ tại xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, đi lao động tại Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc về địa phương từ ngày 21/01/2020 có biểu hiện mắc cúm (nghi bị viêm phổi do virus Corona); hiện đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm do vi rút Corona biến chủng gây ra, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vacxin phòng bệnh. Để chủ động kiểm soát, dự phòng và kịp thời ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và khẩn trương tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:

**1.** Triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do chủng vi rút Corona gây ra theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế. Xác định việc phòng, chống dịch bệnh do chủng vi rút Corona mới là nhiệm vụ đột xuất, trọng tâm, cấp bách của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.

Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chủ động xây dựng kế hoạch và khẩn trương chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cụ thể, thiết thực phòng, chống dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, nhân lực tại chỗ, vật tư tại chỗ) để chủ động dự phòng, phát hiện sớm; ngăn chặn, xử lý kịp thời, đúng quy định các trường hợp bệnh xâm nhập, không để dịch lây lan nhằm bảo đảm an toàn cho sức khỏe của nhân dân trong tỉnh.

**2.** Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ngành Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương tổ chức giám sát chặt chẽ các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh từ vùng dịch trở về địa phương; phát hiện kịp thời các trường hợp nghi mắc bệnh, tổ chức cách ly, điều trị, bao vây xử lý theo đúng quy định về phòng, chống dịch, bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch; tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ y tế; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin tuyên truyền để cập nhật thông tin về phòng, chống dịch, bệnh do chủng vi rút Corona gây ra; đ

mạnh tuyên truyền và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh; thường xuyên cập nhật thông tin và kịp thời báo cáo về tình hình dịch, bệnh với các cấp có thẩm quyền theo quy định; thực hiện tốt việc bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để đối phó với các tình huống về phòng, chống dịch, bệnh do chủng vi rút Corona gây ra.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát người nhập cảnh vào tỉnh; quản lý chặt chẽ các trường hợp tạm trú là công dân Trung Quốc và công dân của các quốc gia khác đã đi qua vùng dịch trở về địa phương để kịp thời phát hiện và phối hợp với ngành Y tế giám sát, cách ly các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh; đồng thời, chỉ đạo quản lý chặt chẽ các phương tiện vận tải; kịp thời tiêu độc, khử trùng các phương tiện đã vận chuyển những trường hợp nghi ngờ bị mắc dịch bệnh, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa phương.

3. Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch, bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới gây ra; kịp thời xây dựng kế hoạch và tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch ở địa phương, đơn vị mình theo khuyến cáo và hướng dẫn của ngành Y tế, nhất là ở những nơi có trường hợp đi từ vùng dịch trở về và các trường hợp có nghi ngờ mắc bệnh.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình, các cơ quan thông tin tuyên truyền cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, đúng mức về tình hình dịch bệnh; các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh để người dân chủ động, tích cực tham gia phòng, chống dịch và không gây hoang mang trong cộng đồng và xã hội.

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh do chủng vi rút Corona gây ra theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện các chủ trương nêu trên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Văn phòng Tỉnh uỷ phối hợp với các ngành, địa phương, cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Ban cán sự đảng Chính phủ
- Ban cán sự đảng Bộ Y tế
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

để báo cáo,



**Nguyễn Hồng Diên**